

Số: 1698 /SGDDĐT-VP

Gia Lai, ngày 22 tháng 9 năm 2017

V/v hướng dẫn tổ chức hoạt động và  
bình xét thi đua của Cụm, khối thi đua

Kính gửi: Các cụm, khối thi đua ngành giáo dục và đào tạo

Triển khai thực hiện Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định tổ chức Cụm, khối thi đua; tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của cụm, khối thi đua tỉnh Gia Lai; Công văn số 18/HĐTĐKT ngày 28/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai về việc thành lập Cụm, khối thi đua thuộc ngành giáo dục và đào tạo và Công văn số 517/SGDDĐT-VP ngày 04/4/2017 về việc tổ chức hoạt động Cụm, khối thi đua ngành giáo dục và đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, khối thi đua như sau:

### **1. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

Việc tổ chức hoạt động của các cụm, khối thi đua; nội dung, tiêu chí và thang điểm thi đua, bình xét thi đua, đề nghị tặng Cờ Thi đua, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu các cụm, khối thi đua được thực hiện hàng năm (**năm học**) và gắn với thi đua thường xuyên của từng đơn vị trong năm học. Tuy nhiên, đây là hai hoạt động thi đua khác nhau.

Các tập thể tham gia cụm, khối thi đua là các trường THPT, các phòng giáo dục và đào tạo, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các trung tâm trực thuộc Sở.

### **2. Phát động phong trào thi đua và đăng ký thi đua**

Hàng năm, các cụm, khối tổ chức phát động phong trào thi đua, *đăng ký và ký kết giao ước* thi đua trong từng cụm, khối thi đua; triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra phong trào thi đua. Nội dung và chỉ tiêu thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và yêu cầu phát triển của ngành, đơn vị; phải bảo đảm tính khoa học, tính khả thi và đúng quy định pháp luật.

Sau khi kết thúc năm học, các cụm, khối thi đua tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, mô hình mới đã xuất hiện trong phong trào thi đua; so sánh, bình xét và đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của ngành xem xét, tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho tập thể tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu cụm, khối thi đua.

### **3. Tổ chức Cụm, khối thi đua**